



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/๘๖

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนอธิการบดี/รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน ไชยพัฒน์กิจ)/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/รักษาการแทนรองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะขำย)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ ได้นำเสนอประเด็น “การเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาวิชาการได้ทำหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาประเด็นการเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของสภาวิชาการ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการเพื่อดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการเพื่อดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

อำนาจหน้าที่	พิจารณา/เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
(๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี	ขอทราบนโยบาย และแผนพัฒนาทางวิชาการของอธิการบดี	๑. รักษาการแทนอธิการบดี ๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน ไชยพัฒน์กิจ) ๓. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

อำนาจหน้าที่	พิจารณา/เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
(๒) กำหนดและกำกับดูแลคุณภาพ และมาตรฐานวิชาการของ มหาวิทยาลัย	๑. หลักสูตรที่ ก.พ. ให้ผลการรับรอง คุณวุฒิล่าสุด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ คณะ ๖ สาขาวิชา ๒. การกำกับดูแลคุณภาพ และ มาตรฐานวิชาการ จะต้องเชื่อมโยงงาน ๓ ด้าน จึงจะสามารถวิเคราะห์เพื่อ ติดตามดูแลคุณภาพ ได้ คือ การ จัดการศึกษา (E) งานวิจัย (R) และการ บริการทางวิชาการให้แก่สังคม (S)	๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาส พัฒนกิจ) ๒. สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ ๓. สำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา
(๓) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภา มหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับ วิชาการของมหาวิทยาลัย	ขอทราบข้อมูลการประเมินคุณภาพ ภายในและประเมินคุณภาพหลักสูตร	๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาส พัฒนกิจ) ๒. สำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา
(๔) กลับกรองและเสนอแนะต่อ สภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติ หลักสูตรการศึกษาและการเปิด หรือปิดรายวิชา) มีการยกร่างกฎ/ ระเบียบ/ข้อบังคับ หรือยัง	เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (เปิด/ ปรับปรุง/ยกเลิก/ยุบรวม/และการเปิด หรือปิดรายวิชา) มีการยกร่างกฎ/ ระเบียบ/ข้อบังคับ หรือยัง	๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาส พัฒนกิจ) ๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ๓. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะชาย) ๔. สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ ๕. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๖. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง

อำนาจหน้าที่	พิจารณา/เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
(๕) เสนอแนะการรับเข้าหรือสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่น และการจัดการศึกษาร่วมหรือยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นต่อสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมีกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้หรือยัง	๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ๓. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๔. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(๖) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ และตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นต่อสภามหาวิทยาลัย	๑. ให้พิจารณาข้อบังคับว่าด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ๒. ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการพัฒนาคณาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ๓. ผลงานทางวิชาการต้องมี paper reviewers จากหลากหลายสถาบัน ประเมินคุณภาพเบื้องต้น	๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะชาย) ๓. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(๗) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งการรวม การยุบเลิกคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนักหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว คือ สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับเกี่ยวข้องกับประเด็นในข้อนี้หรือไม่ อย่างไร	๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ๓. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉิ ดุษฎี) ๔. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๕. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

อำนาจหน้าที่	พิจารณา/เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สภาวิชาการ	อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองงาน ๓ ด้าน คือ ๑. ด้านหลักสูตร ๒. ด้านการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ๓. ด้านการขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ	๑. อธิการบดี ๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาส พัฒนกิจ) ๓. สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ๔. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภา มหาวิทยาลัยมอบหมาย		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ